

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

บทนำ

กลุ่มงานกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเขตพื้นที่ให้บริการ ๖ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอ บ้านแพง อำเภอนาทม อำเภอนาหว้า และอำเภอศรีสงคราม มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด ๑๘๑ โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานรวมประมาณ ๒,๕๐๐ คน ซึ่งภาระงานหลักของกลุ่มงานวินัยและนิติการนั้นประกอบด้วยงานร้องเรียน ร้องทุกข์ การดำเนินการทางวินัย และการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน อุทธรณ์และร้องทุกข์ การดำเนินการทางวินัย และการดำเนินคดีของรัฐที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการทางวินัย ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนและสังคมต่อไป

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

งานวินัย

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีเรื่องทางวินัย

งานร้องเรียน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ไม่มีเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์

งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ไม่มีเรื่องดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และดำเนินการทางวินัยตามกฎหมาย ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นแนวทางการดำเนินการและต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว

งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ เนื่องจากการดำเนินคดีทางปกครอง ต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการทั้งในกรณีที่เป็นผู้ฟ้องคดี และกรณีที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดี การดำเนินการต้องอาศัยการมอบอำนาจตามกฎหมายทำให้การดำเนินการบางกรณีล่าช้า

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ไม่มีนักกฎหมายหรือนิติกรในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ทำให้การทำงานบางส่วนล่าช้า ประกอบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยข้าราชการฯ และจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเพียงพอทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนและการกระทำผิดวินัยข้าราชการฯ

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (นิติกร) ให้เต็มกรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงาน และจัดสรรงบประมาณในการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน กฎหมายเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเป็นประจำทุกปี

กลุ่มงานกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒